



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เล็งตั้งว.โพธิวิษชาลัยตาก หวังยกคุณภาพชีวิต-การศึกษา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้นัดหารือผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยได้เชิญทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อเตรียมวางแผนจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิษชาลัย จ.ตาก ที่สวนป่าพระวอ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคนในเขตพื้นที่ จ.ตากอย่างมาก เพราะเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณชายแดนไทยพม่า มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ รายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพของผู้คน การจัดตั้งวิทยาลัยที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้ผู้คนและเยาวชนในจังหวัดมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งอยากเห็นเยาวชนใน จ.ตากที่มีความหลากหลายได้เรียนรู้ชีวิตจริง อยู่กับความเป็นจริงในท้องถิ่นของตัวเอง ในสังคมพื้นที่ของตัวเอง ไม่ใช่เรียนเพื่อมุ่งปริญญาเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป ไม่ได้เรียนเพื่อไปเป็นลูกจ้างในบริษัท แต่การเรียนที่วิทยาลัยโพธิวิษชาลัยเพื่อจะกลับไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตัวเอง หลักสูตรต่างๆ ที่วิทยาลัยโพธิวิษชาลัยตาก จึงต้องสังเคราะห์และคิดร่วมกันโดยภาคีต่างๆ ในจังหวัด ตั้งแต่ภาควิชาการ ราชการ ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม และคนในท้องถิ่นจึงต้องร่วมมือกัน เท่าที่ได้พูดคุยและปรึกษากับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัย คาดว่าจะสามารถรับนิสิตเข้าเรียนในปีการศึกษา 2554

"ผมอยากเห็นวิทยาลัยโพธิวิษชาลัยเกิดที่ตาก เพราะเห็นว่าการศึกษาที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้ผู้เรียนช่วยเหลือตัวเองได้ เข้าใจตัวเอง ที่สำคัญจะเป็นคนหนักเอาเบาได้ เพราะหลักสูตรจะเน้นเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป อีกทั้งการเรียนในภาคปฏิบัติก็เน้นฐานคิดการพึ่งพาตัวเองได้ บนฐานเกษตรกรรมที่ไม่ล้มความเป็นไทย ขณะนี้พบว่านิสิตที่จบมีปัญหาหางานทำไม่ได้ ตกงาน ความรู้ที่ร่ำเรียนมาไม่มีเท่าที่ควร ที่สำคัญที่สุดคือขาดการปรับตัวในการเข้าสังคม อีกประการคือบัณฑิตจำนวนมากทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเอง บางคนไม่เคยใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเลย เพราะให้พ่อแม่ฝากเข้าเรียนตั้งแต่เด็ก จนถึงวัยทำงานก็ยังคงฝากเข้าทำงาน" นายชัยวุฒิกล่าว

ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสังคม มศว กล่าวว่ ไม่ได้หมายความว่าวิทยาลัยโพธิวิษชาลัย จ.ตาก ต้องเหมือนวิทยาลัยโพธิวิษชาลัย จ.สระแก้ว เพราะแต่ละพื้นที่ย่อมมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ของตัวเอง การเกิดวิทยาลัยโพธิวิษชาลัยตากจึง

ต้องให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และระดมความคิดเห็น เพื่อหาความหลากหลายของตัวเองให้ได้ สิ่งสำคัญที่สุด คนในพื้นที่ต้องเข้าใจว่าการศึกษารูปแบบโพธิวิชาลัยนั้นเป็นการศึกษาทางเลือกใหม่ อีกทั้งคนในพื้นที่ต้องมีความต้องการและเห็นคุณค่า วิทยาลัยโพธิวิชาลัยจึงจะเกิดได้อย่างยั่งยืน

หน้า 23